



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา  
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน ๑ อัตรา  
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานธนากรักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และผู้มีสิทธิได้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  
โดยสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ห้องประชุมโสตฯ  
บริหารธุรกิจแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์  
ที่กำหนดในข้อ ๓ ของประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  
ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวฉวีลักษณ์ ชวนิช
๒	๐๐๒	นายณัฐพล ยิ้มรัมย์
๓	๐๐๓	นางสาวสุวดี ประนมรัมย์
๔	๐๐๕	นายวิทยา ทองภูบาล
๕	๐๐๖	นางสาวศิริปราณี ฉะภูรัมย์
๖	๐๕๒	นายณัฐพล บุญสด

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันและเวลา	การประเมิน	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมใน ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้/ทักษะที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ประสพการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหว้วินิจฉัย ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะอารมณ์ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ทักษะคิด คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น	ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานธนากรักษ์ พื้นที่บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในครั้งนี้

**๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์**

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** สวมเสื้อมีปกและมีแขน สวมกระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น **สุภาพบุรุษ** สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคอกลม และกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนแบบสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องรับทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓.๓ หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงในการเข้าสอบ จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบเพื่อรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

**๔. เกณฑ์การตัดสิน**

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง) และครั้งที่ ๒ (บุคลิกภาพทั่วไป ทักษะคิด และมนุษยสัมพันธ์) รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๒ (บุคลิกภาพทั่วไป ทักษะคิด และมนุษยสัมพันธ์) เท่ากัน ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

**๕. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ**

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๓/๕ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ <https://buriram.treasury.go.th/th/>

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกฤติน มังคะลี)

ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป